
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดอบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่ 20/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
********************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   
๒. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๓. นายสุชาติ อินทับทิม   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๔. นางสีไพร โกธรรม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. นายอำนวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
๖. นางอรัญญา เนตรผสม   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๗. นายวีรวัฒน์ ปานแสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๘. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง, รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙. นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๐.  นางสิริวรรณ บูรณสิงห์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๑.  นางเฉลิมพร แสงมณี   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๒.  นายวินัย ศรีวงษา   ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๓.  นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๔.  นายมานพ ไกรสอน   รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๑๕.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

    รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
๑๖.  น.ส.สิริพร นันท์ตา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๗.  นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๘.  นายชมภู จันทร์เชื้อ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๙.  น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๐.  นางพนม ชาติสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ  

    (ผ่านระบบZoom) 
๒๑.  นางศรีวรรณ ประพฤติธรรม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รก.หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

     งานคลัง กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๒๒.  นางกานต์จิรา ชูเถื่อน    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๒๓.  น.ส.จำรัส เขาด ี    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๒๔.  นายพิชิต ขอผล     หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๒๕.  นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 

 
๒๖.  นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล    หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล, รก.หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ  

     กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๒๗.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๘.  นายทัศนัย สิงห์โตทอง     หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๙.  น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
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๓๐.  นายวิชิต สุขสินธารานนท์          หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ ฯ  
๓๑.  นางวิลาวัณย์ เมโรนิต   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                         กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๒.  นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                         และวัฒนธรรม กองการศึกษา ฯ  
๓๓.  ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                         และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๔.  ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน   

     กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๓๕.  ด.ต.นิติ แก้วชื่น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๓๖.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ        หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๗.  นายเฉลิมพล เพชรทิม    หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๘.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๙.  นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม       นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ กองพัสดุ ฯ  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๐.  นางสุรัสวดี กาญจนนาภา   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๑.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๒.  น.ส.ชุลีกร ฉายะกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๓.  นายปรีชา มั่นระวัง   หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๔.  นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๔๕.  นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ  

     ควบคุมโรค กองสาธารณสุข 
๔๖.  นายพชรพงศ ์สร้อยเพ็ชร์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

                                         กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางประนอม ทิวะพันธุ์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๔. นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ (ติดภารกิจ) 
๕. นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ติดภารกิจ) 
๖. นางสุวิมล เจริญพร   ผู้อำนวยการกองคลัง (ลากิจ) 
๗. นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม (ลาป่วย) 
๘. นางนฤมล พรดิลกธรรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ ฯ  (ลาพักผ่อน) 
๙. นางเบญญา บำรุงพงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและ 

      ประเมินผล (ลาป่วย) 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

กองการศึกษา ฯ 
๒.   นางจันทิมา สังขดิษฐ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ฯ 

   (ผ่านระบบZoom) 
๓. น.ส.จุฑาจินดามณี ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom)  
๔. ส.อ.พิทยา นิยมเยาว์               นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๕. นางสรีสุดา บุญรอด    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๖. นางกรวิการ์ ผูกพานิช    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๗. นายภัทระ ทองคำพงษ์    ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ 
๘. น.ส.นวพร คงศิริ     ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
๙. นายนครินทร์ นิลแพทย์    ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น. 

เรื่องก่อนวาระการประชุม 

- แนะนำตัว ข้าราชการ และพนักงานจ้างท่ัวไป 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
กองการศึกษา ฯ 

: ตำแหน่งเดิมรักษาการผู ้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปรับเข้าตำแหน่งใหม่ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กองการศึกษา ฯ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากดูแลโรงเรียน การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นคน
ในเรื่องของนักเรียน บุคลากรที ่สอน ต้องช่วยกันพร้อมทั ้งวิทยาการ
สมัยใหม่ เพ่ือจะพัฒนา และฝากดูเรื่องกีฬา ให้ครอบคลุม  

นางสาวกันยากร พอใจ : ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองพัสดุ ย้ายมาจากองค์การ   
 บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฯ เป็นคนจังหวัดพะเยา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: อยู่กองพัสดุ ฯ ทำงานหนัก นโยบายของนายก ฯ งานพัสดุปี 2565  
  สามารถดำเนินการได้เลย หน้าที่ที่เคยปฏิบัติคืออะไร 

นางสาวกันยากร พอใจ : ทำจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding และการคัดเลือกโดยเฉพาะเจาะจง 
นายเขษม อ่วมผึ้ง : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง 
นายทวี สระทองด้วง : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดฝ่ายป้องกัน 

  และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ฯ 
นายจอย บุญดา : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง 
นายคงฤทธิ์ จันทร์โต : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง  
นายนฤนาท บุญช่วยสุข : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง 
นายสมปอง ศรีบุตรดา : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง 
นายเชลง บัวคำ : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง 
นายสุบิน คุ้มทอง : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง 
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นายอัศวเทพ บัวระพา : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง 
นายนนณะเริศ เกิดบึงพร้าว  : ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง 
นางสาวทิวา นาคบัว : ตำแหน่ง คนสวน สังกัดกองช่าง 
นายวัลลภ คงพ่วง : ตำแหน่ง คนสวน สังกัดกองช่าง 
นายณัฐพนธ์ นราศรี : ตำแหน่ง คนสวน สังกัดกองช่าง 
นางสาวดาลัด จาดศรี : ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองการศึกษา ฯ 
นางพรพิมล พรพิษณุ  : ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวชลดา คชนิล : ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองการศึกษา ฯ 
นายทวีป งามขำ : ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายเที่ยง แซ่เม้า  : ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายสัตตยา สดใส : ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ยินดีกับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกที ่ได ้ร ับตำแหน่งใหม่ และคนสวนคนงานของกองต่าง  ๆ            
หน้าที่ของท่านก็ตามที่ท่านได้สมัครเข้ามา และเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา             
ในการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ การที ่ผ ู ้บ ังค ับบัญชาสั ่ง เราต้องปฏิบ ัต ิตาม              
เพราะมิเช่นนั้นแล้ว การประเมินในแต่ละรอบผู้บังคับบัญชา ท่านเป็นคน
ประเมิน ถ้าท่านทำดีท่านก็ได้ดี ถ้าท่านทำไม่ดี ผู้บังคับบัญชาก็พิจารณา
ตามเนื้อผ้า คนเราจะก้าวหน้าได้ในการทำงาน บางคนอายุยังไม่มาก     
อ่านหนังสือสอบเป็นข้าราชการก็สามารถทำได้ทั ้งสิ ้น ฝากแนวทาง
แนวคิดตรงนี้ด้วย อยากจะเห็นทุกคนมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคง
ในชีวิต ยินดีต้อนรับทุกท่าน 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: ในว ันน ี ้  20 ท ่านท ี ่ เข ้ามาส ิ ่ งสำค ัญหลาย  ๆ เร ื ่อง โดยเฉพาะ               
เรื ่องการรักองค์กร เราเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเราต้องทำให้องค์กรของเรา
ได้ร ับการยอมรับให้มีช ื ่อเสียง มิใช่ทำให้องค์กรเสื ่อมเสียชื ่อเส ียง                
การทำงานค่อนข้างจะมีปริมาณเยอะ การมีวินัยต่อตนเอง ผู้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงาน เป็นสิ่งสำคัญ การสวมเครื่องแบบจะต้องสง่างาม ทำให้ดูดี
และเร ื ่องความร ักความสาม ัคค ีภายในองค ์กร ช ่วยก ันทำงาน                
เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ โลกมีชื ่อเสียง 
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

เรื่องสำคัญที่อยากฝากเตือนทุก ๆ คนที่เข้ามาทำงาน คือ โรคภัยไข้เจ็บ
ทุกวันนี ้ประมาทไม่ได้ เราต้องระมัดระวังการดำเนินชีว ิตปลอดภัย              
จากการต ิด เช ื ้ อ ไวร ั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19)   ฉ ีดว ัคซีน                       
กันให้เร ียบร้อย หากมีการติดเช ื ้อมาต้องด ูว ่าสาเหตุมาจากอะไร                   
ไปสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นโดยไม่จำเป็น ทำให้ขาดความ
ระมัดระวังหรือประมาท ยินดีต้อนรับทุกคน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔               
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑ หน้า หากมีข้อแก้ไข 
ขอให้แจ้งที่ประชุมค่ะ 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการ ฯ อบจ. 

: หน้า ๑๑ ข้อความเดิม “มีประเด็นปัญหากับกองคลังอยู่ กองที่เกี่ยวข้อง
เกี ่ยวกับคำชี ้แจ้งข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไร”                
แก้ไขเป็น “การแก้ไขเพิ ่มเติมคำชี ้แจงข้อบัญญัติ ๒๕๖๕ ขอให้ รีบ
ดำเนินการ” 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
กองการศึกษา ฯ 

: หน้า ๑ ข้อความเดิม ๑๗. ส.อ.ชูศักดิ ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์                   
รก.ผอ.รร.ก ีฬาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพ ิษณ ุโลก  ต ัดคำว่า 
“ศึกษานิเทศก”์ ออก 

มติที่ประชุม : ไม่รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการ DHMTT การแพร่
ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 
หากติดไม่มีเหตุผลจริง ๆ ก็ไม่ควร ต้องนำมาพิจารณาด้วยเรื่องความดี
ความชอบ หากติดจากครอบครัว คือ การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา / ข้อหารือ 
 -ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: โรงเรียนกีฬา ฯ ตอนนี้ คุณครูมานพ ไกรสอน รักษาการแทน แนะนำตัว
ด้วย 

นายมานพ ไกรสอน  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

: นายมานพ ไกรสอน คร ูชำนาญการพ ิ เศษ ร ักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากดูแลในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา ฯ ตามมาตรการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฝากทุกโรงเรียนในสังกัดให้
ปฏิบัติตามมาตรการ หวังว่าในอนาคตได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเต็มตัว 
: การฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรบ้าง  

นายพชรพงศ ์สร้อยเพ็ชร์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุข 

: ฉีดอีกครั้งวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: วัคซีนหมดอายุเมื่อไร 
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นายพชรพงศ ์สร้อยเพ็ชร์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุข 

: เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากกองทรัพยากรฯ ดูแลลานพรรณไม้ประดับใบประดับดอก ดอกบัว 
  วิตอเรีย โดนศัตรูพืชใช่หรือไม่ ใบดูแห้งเหี่ยว  

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง, รก.ผอ.กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: สาเหตุเกิดจากโดนสาหร่ายหางกระรอกทำลาย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ส่วนเรื่องป้ายแก้ไขเป็นพื้นสีขาว ตัวหนังสือจะเด่นชัดขึ้น  และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง, รก.ผอ.กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: เสาร์ อาทิตย์ ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวได้ขับรถเข้ามาทางด้านประตูที่ ๑  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปิดประตู ๑ มาเป ิดประตูเข ้าสวนได้หร ือไม่  กองยุทธศาสตร์  ฯ                  
ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนมาท่องเที่ยวด้วย 
: การประชุมวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้สำนักงานเลขา ฯ ทำหนังสือ                
ขอเชิญปลัด ฯ ที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
จะมีการคิดเรื่องวิสัยทัศน์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอสอบถามฝ่ายณัฐวุฒิ ศรีมงคล ถึงความคืบหน้าเศรษฐกิจฐานราก                
มีการดำเนินการโครงการที่ใดบ้าง 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล,  
รก.หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ
ออกแบบ กองช่าง 

:   ๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต สายบ้านนาตาจูม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
    ๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต              
สายบ้านหนองห้าง – หนองไผ่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
    ๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                
สายบ้านหนองปรือ – แก่งบัวคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เชื่อมต่อ 
ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: งบประมาณปีไหน 
 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล,  
รก.หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ
ออกแบบ กองช่าง 

: งบประมาณปี ๒๕๖๔ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอให้ทุกส่วนราชการ เร่งรัดการดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จตามแผน ฯ 
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นายอำนวย ตาวงค์ 
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

:     - เม ื ่อว ันท ี ่  ๓ ธ ันวาคม ๒๕๖๔ ท ี ่ผ ่านมา กองสาธารณสุข                    
ได ้จ ัดประช ุมซ ักซ ้อมเกี ่ยวกับการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข                  
เพ่ือบรรจุในแผนของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
      - สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้รายงาน เรื่อง ข้าราชการ 
พนักงาน และพนักงานจ้าง ของ รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนทั้งหมด ส่งไปที่
สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
      - วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
สาธารณสุข ในเรื ่อง อสค. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก              
เพื่อพิจารณาแผนงานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 
เพื ่อให้ความเห็นชอบ และจะนำมาบรรจุในแผนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
      - วันที ่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จัดประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญท่านนายก ฯ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ฯ ด้วย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คิดว่าจะมีปัญหาอะไร
หรือไม ่

นายอำนวย ตาวงค์ 
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

: จากความคิดเห็นส่วนตัว ไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากเป็นการถ่ายโอนมา 
ด้วยความสมัครใจของทั้งข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องดำเนินการศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย และวางแผนเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา 
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือเรื่องอ่ืน ๆ 
เช่น การก่อสร้างถนน, เงินเดือนบุคลากร เป็นต้น ผมเชื ่อว่า ภายใต้                
การทำงานที่เรามุ่งถึงประชาชน จะสามารถพาแนวทางไปสู่เป้าหมาย คือ 
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพของประชาชน                 
ให้มีสุขภาพที่ดี ก็จะส่งผลให้พัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย 
: ทุกส่วนราชการทราบแนวทางการทำงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แล้วใช่หรือไม่ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเน ินการจ ัดประช ุมซ ักซ ้อมและมอบภารกิจ เม ื ่อคร ั ้งท ี ่ม ีการ 
ตั้งคณะกรรมการ ฯ คณะทำงานแล้ว โดยให้คณะทำงานศึกษาปัญหา                     
ที่เก่ียวข้อง และมาช่วยกันแก้ไขหารือ แบ่งภารกิจไปให้แต่ละส่วนราชการ
ดำเนินการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แต่ละส่วนราชการดำเนินการอย่างไรบ้าง 
 

นางเฉลิมพร แสงมณี  
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการในเรื่องกรอบอัตรากำลัง สรุปบุคลากร     
ตามโครงสร ้างแต ่ละไซส ์  แบ ่ง เป ็น S , M , L โดยประมาณการ                      
จากบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งอยู่กับตำแหน่งที่ว่าง ประมาณ ๔๑๕ อัตรา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: จำนวนกว่า ๔๐๐ คน ถือว่าเป็นจำนวนที่มาก ขณะนี้ยังไม่มีผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข  
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นายวิชิต สุขสินธารานนท์  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

: กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ร่วมกับสำนักงบประมาณ ประชุมเรื่อง
แผนและงบประมาณ กับ รพ.สต. ๒ ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ได้ชี ้แจงและทำความเข้าใจกับ รพ.สต. ซึ ่งเข้าใจตรงกันแล้ว              
รพ.สต. ต ้องจ ัดทำแผนพัฒนาส ุขภาพระด ับพื ้นท ี ่  เช ่นเด ียวกับ                    
กองการศึกษา ฯ ต้องมีแผนการศึกษา ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ            
ได้ชี้แจงว่า แผนที่ต้องดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่เกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนา ร ูปแบบหรือรายละเอียดต ่าง ๆ ได ้ช ี ้แจงให ้ รพ.สต.                  
ได้รับทราบแล้ว ในส่วนของงบประมาณ (งบลงทุน) สำนักงบประมาณ      
แจ้งในที ่ประชุมว ่า งบประมาณค่อนข้างจำกัดในปีแรก ในปีถัดไป             
น่าจะได้ร ับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ ่มขึ ้น ขณะนี ้ได ้เร่ง
ดำเนินการจัดทำแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งในวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๔ จะประชุมท่านที ่ปร ึกษาว่าแนวทางการจัดทำแผนปี พ.ศ.             
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะมุ่งเน้นไป
ทิศทางใด เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณสรุปเนื้อหาที่สำนักงบประมาณ          
ได้แจ้งไว้ เพ่ือจะได้ชี้แจงในที่ประชุม ในช่วงบ่าย วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  

นายวิชิต สุขสินธารานนท์  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: งบลงท ุนในป ีแรกค ่อนข ้างจำก ัด ในส ่วนงบประมาณสนับสนุน                   
(เงินบำรุง) รพ.สต. ขนาด S ได้รับงบประมาณสนับสนุน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
บาท ขนาด M ได้รับงบประมาณสนับสนุน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และ
ขนาด L ได้รับงบประมาณสนับสนุน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งได้รับอยู่แล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: งบประมาณสนับสนุนรวมกับงบบุคลากรหรือไม่ 
 

นายวิชิต สุขสินธารานนท์  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: งบประมาณสนับสนุนไม่รวมกับงบบุคลากร งบประมาณแบ่งเป็น                  
๓ ส่วน ได้แก่  
     ๑. งบบุคลากรและงบตามสิทธิของ รพ.สต.  
     ๒.  งบประมาณสน ับสน ุนจากสำน ักงบประมาณ ตามขนาด                   
ของ รพ.สต. (ขนาด S,M,L)  
     ๓. งบประมาณที ่จะขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐                
(งบลงทุน)      

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: งบประมาณสน ับสน ุนจากสำน ักงบประมาณจะใช ้ดำเน ินการ                  
ในลักษณะใด 

นายวิชิต สุขสินธารานนท์  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ใช้ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ รพ.สต. แต่ละแห่งจะพิจารณาดำเนินการ 
ซึ่งจะสรุปรายละเอียดให้ท่านนายก ฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตรวจสอบและแจ้งให้ รพ.สต.            
จัดทำแผนดำเนินกิจกรรมเชิงรุกที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุขของประชาชน  
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นายอำนวย ตาวงค์ 
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

: งบประมาณสนับสนุน (เงินบำรุง) หาก รพ.สต. จะใช้จ้องเสนอแผนงาน
โครงการ ผ่านคณะกรรมซึ่งมีท่านนายก ฯ เป็นประธาน มีท่านปลัด ฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนของ รพ.สต. ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้งบประมาณเงินบำรุง ซึ่งคณะกรรมการเป็นคนละชุดกับ
คณะกรรมการสุขภาพพ้ืนที่  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ฝากแต่ละส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องให้ร่วมกันคิดภารกิจและแผนงาน            
เมื ่อในคราวประชุมเมื ่อวันที ่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นการจัดทำแผน              
ใช่หรือไม่  

นายวิชิต สุขสินธารานนท์  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: เป ็นการประชุมชี ้แจงให ้ รพ.สต.  ทราบหลักเกณฑ์และแนวทาง                 
การจัดทำแผน ทั้งแผนของ รพ.สต. แผน อบจ.พิษณุโลก และการชี้แจง
เงื ่อนไขของสำนักงบประมาณและการรับฟังปัญหา ซึ ่งแนวทางของ             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด เรื่องเกี่ยวกับ      
งานบุคคล สิทธิ เงินเดือนอยู่ระหว่างดำเนินการลงระบบ ขั้นตอนต่อไป              
ต้องดำเนินการเกี่ยวกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐     

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เมื่อใด      

นายวิชิต สุขสินธารานนท์  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ร่างแผนพัฒนา ฯ ของ อบจ.พิษณุโลก จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน  
สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก  

: จะมีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพพื้นที่ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ซึ่งการดำเนินการถ่ายโอน รพ.สต. ใน ๕ ปีแรก ไม่สามารถดำเนินการ
จัดทำแผนได้ทัน ในคู ่มือให้นำแผนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด               
มาใช้โดยอนุโลม แต่ต้องครอบคลุม ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ หาก รพ.สต.      
ท ี ่ถ ่ายโอนมาต้องการเพิ ่มเต ิมต ้องผ ่านคณะกรรมการ ฯ ในว ันที่                       
๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสุขภาพพ้ืนที่
แ ล ะม ี ก า รป ร ะกา ศ ใ ช ้ แ ผน แล ้ ว  จ ึ ง บ ร ร จ ุ ใ น แผนพ ัฒนา  ฯ                              
ของอบจ.พิษณุโลก      

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แผนของ รพ.สต. ไม่จำเป็นต้องปรากฏในแผนสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด แต่ในคณะกรรมการสุขภาพพื ้นที ่ม ีสำนักงานสาธารณสุข                 
ร่วมเป็นกรรมการ หากถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
จะทำให้การทำงานสะดวก ตรงเป้าหมาย และรวดเร็ว 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
กองการศึกษา ฯ 

: การทบทวนปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ถ้าปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกฯ ทำให้มีทิศทางการขับเคลื ่อน 
ตัวอย่างเช่น การศึกษา โรงเรียนทั้ง ๓ แห่งมีการทบทวนเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ อบจ.พิษณุโลก ซึ่งขณะนี้              
ไม ่สอดคล ้องก ัน เน ื ่องจาก อบจ.พ ิษณุโลก ย ังใช ้ว ิส ัยท ัศน ์ เดิม                     
ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ไม่ทันเหตุการณ์และ 
ขาดความต่อเนื ่อง ขณะนี ้เรามีโอกาสทบทวนประเด็นสาธารณสุข                    
ให ้ เป ็นร ูปแบบนำร ่องท ี ่จะเก ิดข ึ ้นในแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๖                    
ทั ้งในประเด็นการป้องกัน การรักษา ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ               
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จะเกิดความชัดเจน บุคลากรที่ถ่ายโอนมาจะมีแนวปฏิบัติ หากให้ รพ.สต. 
กำหนดแผน เองอาจจะกำหนด ในร ู ปแบบ เด ิ มท ี ่ เ คยปฏ ิ บ ั ติ                             
หาก อบจ.พิษณุโลก กำหนดต้นแบบใหม่ที ่จะขับเคลื่อนใน ๓ – ๔ ปี
ข้างหน้า จะเกิดทิศทางที่สอดคล้อง โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จะเกิด
ประโยชน์ตามนโยบายที่ให้ไว้  

นายสุชาติ อินทับทิม   
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: เรียนท่านนายก อบจ.พิษณุโลก ท่านปลัด ฯ ท่านรองปลัด ฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการ เนื ่องจาก ผอ.สุริน มั ่นประสงค์ เขต1 อยากให้             
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก ทบทวนเรื่องของครูสอน
ภาษาอังกฤษ และคร ูจ ีน หร ือที ่ เคยสนับสนุนทางเขตการศ ึกษา                   
เช ่น ครูจ ีนในอดีตเคยมีป ัญหากัน ทางเขตพื ้นที่ ได้ยอมรับว่าทาง                
อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ดี อยากให้ท่านนายก ฯ ทบทวน
ว่าจะสนับสนุนให้มีครูจีนเหมือนเดิม เนื่องจากได้ดำเนินการเรียนกับ               
ผู้อำนวยการเขตทั ้ง 3 เขต ว่าจะดำเนินการหารือกับท่านนายก ฯ                 
ซึ่งท่านนายกมีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ฯลฯ ให้ความ
ร่วมมือกับเรา ในส่วนของอาชีวศึกษาที่เราดำเนินการจัด MOU เดินหน้า
ได้ดีมาก และทาง ผอ.กองการศึกษา ฯ คาดว่าการดำเนินการทำแผน
ย ุทธศาสตร ์จะออกประมาณไม ่ เก ินกลางเด ือนนี้  ผอ.การก ีฬา  ฯ                     
ได้ดำเนินการพูดคุยเรื ่องการจัดแผนยุทธศาสตร์กับวิทยาลัยเทคนิค, 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครไทย และจะดำเนินการขับเคลื่อนใน 2 โรงเรียน
ต่อไป เรียนมาเพ่ือทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอบคุณท่านที่ปรึกษาที่ช่วยติดตามเรื่องด้านการศึกษา เนื่องจากท่าน           
มีความชำนาญและเกี ่ยวข้องในเรื่องนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื ่อง
นโยบายหรือเรื่องครูภาษาอังกฤษ ที่ติดปัญหาเดิมเนื่องจากการรายงาน
เกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนไม่แล้วเสร็จ กองคลังตอบได้หรือไม่ในเรื่อง    
เงินอุดหนุนของครูภาษาอังกฤษ 

นายสุชาติ อินทับทิม   
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ข้อคิดในลักษณะแบบนี้ ความเห็นของท่าน ผอ. สุริน มั ่นประสงค์             
สรุปให้ฟังทั้งเขตว่า ทางเขตยอมรับว่าตอนแรกมีปัญหาเรื่องการใช้เงิน
อย่างที่ท่านนายกพูด เนื่องจากทางเราอนุมัตใิห้มีครูจีนตั้งแต่วันที่ 1  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไม่ใช่ครูจีน ประเด็นนี้เป็นครูอังกฤษ 

นายสุชาติ อินทับทิม   
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ครูอังกฤษ เนื ่องจากงบประมาณของเขตต่างกัน ต่างยอมรับว่าผิด             
เห็นว่าทางนิติกรของ อบจ.พิษณุโลก สรุปไว้ว่า เข้าใจผิดพลาด และได้ยุติ
เรื่องดังกล่าวลง ในส่วนตรงนี้ไม่เห็นเอกสาร แต่ได้ฟังจากทางเขต 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ยังไม่เห็นเช่นกัน 

นายสุชาติ อินทับทิม   
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: หลังจากการยุติเรื่องดังกล่าว เขาจึงอยากจะให้ท่านนายกฯ สานต่อ 
เนื่องจากมีประโยชน์ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถ้าเร ื ่องยุต ิอย่างที ่ท ่านที ่ปร ึกษากล่าว ไม่ม ีป ัญหา เพราะพร้อม                   
ที ่จะสนับสนุน แต่ทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ             
ฝ่ายจำรัส เขาดี ขอให้ชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนครูอังกฤษ ตอนนั้นยังไม่ได้
เข้าไปทำจะทราบเรื่องหรือไม่  

น.ส.จำรัส เขาด ี    
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
กองคลัง 

: ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องชี้แจงค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปัญหาจบลงแล้วใช่หรือไม่ 
 

นางสรีสุดา บุญรอด 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน กองคลัง 

: ดำเนินการเรียกคืน แต่ยังไม่ได้คืนค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เร ื ่องระเบียบการใช้เง ินอุดหนุน จะสามารถใช้ได้ก ็ต ่อเมื ่อได้รับ                    
การอนุมัติแล้ว แต่ทางเขตการศึกษา ฯ ดำเนินการจ้างก่อน และเหมือน
ดำเนินการทำตกเบิก จึงผิดระเบียบเงินอุดหนุน 

นางสรีสุดา บุญรอด 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน กองคลัง 

: ต้องดำเนินการทำสัญญาก่อนที่จะได้รับเงิน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถูกต้อง 
 

นางสรีสุดา บุญรอด 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน กองคลัง 

: จำนวนคนเยอะกว่าค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จำนวนบุคลากรเยอะกว่าที่ขอมา ไม่เป็นไปตามโครงการ 2 เรื่องแล้ว 
: อยากดำเนินการไม่ใช่ไม่อยากดำเนินการ เนื่องจากเคยดำเนินการให้เงิน
กับเขต ปีแรก จำนวนเงิน 7 ล้านบาท ปีที่  ๒ จำนวนเงิน 5 ล้านบาท             
ปีที ่๓ จำนวนเงิน 5 ล้านบาท ต่อเขต หนึ่งปี 15 ล้านบาท เราดำเนินการ
จ้างเองไม่ได้ เพราะไม่ใช่โรงเรียนของเรา  

นางสีไพร โกธรรม  
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: เนื่องจากตอนนี้ติดเรื ่องเงินอุดหนุน เพราะยังไม่ได้ดำเนินการจัดการ
เรื่องดังกล่าว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เราไม่ได้ดำเนินการทำเงินอุดหนุน เนื ่องจากจะดำเนินการจ้างเอง 
สามารถทำ MOU ได้หรือไม่ ดำเนินการหาวิธีมา 
: ไม่ใช่ เนื่องจากเราดำเนินการอนุมัติแล้ว เนื่องจากเขาดำเนินการจ้าง
ก่อนแล้ว ไม่ใช่อนุมัติไปแล้วจ้างเลย ผิดระเบียบการใช้เงินอุดหนุนแล้ว            
ก็ดำเนินการทำตกเบิกให้เค้าประมาณนั ้น ยอมแต่ต้องมีการคืนเงิน      
ปัญหาอยู่ตรงนี้ เงินไม่ใช่จำนวนน้อย ๆ 
: พื้นที่ดำเนินการสนับสนุน เรามีหน้าที่รับการประสานงานแต่นักศึกษา
จีนที่มา เหมือนออกมาฝึกสอนให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย 
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ผู้แทนจากหมาวิทยาลัยเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นที่ปรึกษา            
ที่นำนักศึกษาจากประเทศจีนมาสอน โดยพื้นที่ดำเนินการหาที่อยู่ให้ 

นางสีไพร โกธรรม  
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: ของจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการทำโครงการจ้างสอนภาษาอังกฤษ   
โดยให้สมัครเข้ามาเรียน และสอนช่วงปิดเทอม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไม่เป ็นการเร ียนที่ เร ียนกันในคลาส ทำเหมือน MOU ได้หร ือไม่                   
อยากให้เป็นไปในแนวนั ้น ถ้าเราดำเนินการจ้างเอง โดยเปลี ่ยนจาก                
เงินอุดหนุนมาทำเอง  

นายสุชาติ อินทับทิม   
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: สิ่งหนึ่งที่ครูจีนจะได้ประโยชน์จากเราคือ ได้ประโยชน์จากท่านนายก 
อบจ.พิษณุโลก ในการสนับสนุนครูจีนในการสอนที ่โรงเรียนต่าง ๆ               
ครูจีนที่สอนแต่ละโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนการสอนเดือนละ 
5,000 บาท และได ้ช ื ่อเส ียงท ่านนายก อบจ. พิษณุโลก อีกทั้ ง                    
ยังได้ชื ่อเสียงในภาพรวมของ อบจ.พิษณุโลก ไม่ได้ทำงานกับโรงเรียน
เพียงอย่างเดียว แต่ยังทำหน้าที ่จัดสรรครูจีนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ             
เท่าที่มีอยู่ ทางเอกชนได้ 1 คน เป็นครูจีน อยู่ประมาณ 2 – 3 เดือน              
มีบ้านพักให้ 1 หลัง จ่ายเดือนละ 5,000 บาท สิ่งที่ได้ประโยชน์ 
     1. ภาษา 
     2. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     3. ความว่องไว 
     4. อบจ.พิษณุโลก ได้ชื่อเสียงในการสนับสนุนการศึกษา 
ถ้าเกิดการติดขัด ค่อยช่วยหาทางแก้ไขต่อไป 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ขออนุญาตนำเรียน เรื ่องการสนับสนุนการศึกษาในเรื ่องของแผน                 
ตามนโยบายของท่านนายก อบจ.พิษณุโลก คือ ส่วนของโรงเรียนในสังกัด
และนอกสังก ัด ต ้องดำเน ินการดูระเบ ียบว ่าเราสามารถที ่จะเอ้ือ                
ในเรื่องของการศึกษาของจังหวัดได้อย่างไรบ้าง และจะต้องดำเนินการ
ขับเคลื่อนและอาจจะทำเป็นโครงการกิจกรรม ตอนนี้คาดว่าท่านนายก 
อบจ.พิษณุโลก ในเรื่องของการให้นโยบายชัดเจนที่ดำเนินการจะให้ และ
โครงการต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องและเป็นประโยชน์ทั ้งโรงเรียนในสังกัด                
รวมถ ึงน ักเร ียนในส ังก ัดในจ ังหว ัดพ ิษณุโลก ต้ องดำเน ินการทำ                 
และดูตามระเบียบ และนำเสนอเพ่ือพิจารณา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากศึกษานิเทศก์ใหม่ไว้ด้วย เพ่ือที่จะให้นโยบายต่าง ๆ เรื่องการพัฒนา
คนให้สำเร็จ คนพิษณุโลกถ้ามีความรอบรู้ในเรื ่องของภาษา เรื ่องของ
ความทันโลก จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้า รุ่นเราไปแล้ว รุ่นเขายังอยู่ 
เมื่อรุ่นเขายังอยู่ เขาต้องอยู่ได้ มิฉะนั้นแล้วพิษณุโลกอาจจะตามไม่ทัน   
เราต้องช่วยกันถึงจะได้เป็นส่วนหนึ ่งในสังคมโดย อบจ.พิษณุโลก                 
หากมีความคิดดี ๆ หรือมีประโยชน์ก็สามารถบอกกัน 

นายสุชาติ อินทับทิม   
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากท ่านศ ึกษาน ิ เทศก ์  เพ ื ่อเป ็นประโยชน ์ทางการศ ึกษาของ                        
อบจ.พิษณุโลก และประโยชน์ของกองการศึกษาฯ ในเรื ่องของการ
วางแผนโรงเร ียนก ับทาง กจ. เน ื ่องจากโรงเร ียนเป ็นหน ่วยงาน                        
ท ี ่ดำเน ินการเร ียนการสอน การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง ทำตามข ้อบ ังคับ                  
ผอ.กองการศึกษาฯ ต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
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ท่านนายก อบจ.พิษณุโลก ที่แถลงไว้ต่อสภาฯ เนื่องจากกองการศึกษา ฯ
ต้องดำเนินการเอง แทนที่โรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
เบิกเงินโดยตรง ให้ดำเนินการเข้าไปกำกับเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างของ
เขต 1 เจ้าหน้าที่การเงินเขต 1 มีหน้าที่วางฎีกาห้องคลังเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากโรงเรียนมีการดำเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ              
ถ้าหากเกิดการผิดพลาดก็จะอยู่ที่โรงเรียน ผอ.กอง ก็ไม่มีความสามารถท่ี
จะรู้ได้ว่าทางโรงเรียนจะดำเนินการซื้ออะไร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอบคุณกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่อนุเคราะห์เรื่องอาหารเช้ามื้อนี้ 
ขอบคุณทุกกอง ผู้บริหารทุกท่าน ขอให้ทำงานอย่างมีความสุข ปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                 (นางกรวิการ์  ผูกพานิช) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
      ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวสิริพร  นันท์ตา) 
                 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
      ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอรัญญา  เนตรผสม)  

           หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 


